

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT:  
PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN, THÀNH TÍCH ẤN TƯỢNG  
TRONG TẤT CẢ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG**



**TS. ĐOÀN NGỌC XUÂN**  
**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT**

Trường Đại học Thủ Dầu Một là trường đại học công lập có quy mô lớn trong hệ thống giáo dục quốc dân, đã có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành trong vùng Đông Nam Bộ. Sự phát triển nhanh về quy mô và chất lượng đã khẳng định uy tín của trường, giữ thứ hạng cao trong hệ thống các trường đại học trong nước và từng bước hội nhập quốc tế.

Năm 2024, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tiến hành đổi mới chiều sâu quản trị đại học theo hướng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; tiếp tục thực hiện lấy ý kiến của nhà tuyển dụng để cải tiến chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn giáo dục đại học tiên tiến. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của trường được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Năm học 2024 - 2025, Trường Đại học Thủ Dầu Một chào đón 4.297 tân sinh viên trúng tuyển ở 38 ngành đào tạo bậc đại học, tiếp tục giữ vững chỉ tiêu tuyển sinh đạt 100% trong nhiều năm qua.

Chào đón năm 2025 với quyết tâm giữ vững thành tích đã đạt được về chất lượng giáo dục toàn diện, bồi đắp thêm bề dày truyền thống đáng tự hào của nhà trường, Ban Giám hiệu kêu gọi toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên nhà trường quyết tâm đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học mới, xây dựng Trường Đại học Thủ Dầu Một trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, trung tâm thúc đẩy vùng đổi mới sáng tạo, với 7 nhiệm vụ trọng tâm:



(1) Tập trung đổi mới nội dung đào tạo đối với các ngành đào tạo hiện có.

(2) Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế với các đối tác truyền thống gắn với đào tạo và nghiên cứu khoa học.

(3) Gắn kết, tạo hệ sinh thái trong quan hệ giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một với doanh nghiệp và các tổ chức đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế.

(4) Đầu tư nâng cao năng lực hệ thống khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng; xây dựng và tuân thủ văn hóa chất lượng.

(5) Tiếp tục đầu tư phát triển khoa học công nghệ theo hướng phát huy nội lực, hình thành các nhóm nghiên cứu và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách. Đa dạng hóa hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cán bộ, giảng viên và sinh viên; hình thành Quỹ phát triển tài năng và đổi mới sáng tạo Trường Đại học Thủ Dầu Một.

(6) Hoàn thiện mô hình quản trị đại học 2 cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

(7) Đầu tư phát triển hai cơ sở (số 6 Trần Văn Ôn và cơ sở Bến Cát) theo hướng chuẩn hoá, hiện đại trên nền tảng số.

Bước vào năm mới, năm 2025, Trường Đại học Thủ Dầu Một cam kết triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, từng bước trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nghiên cứu khoa học, ứng dụng - chuyển giao công nghệ, thúc đẩy vùng đổi mới sáng tạo của tỉnh Bình Dương và vùng Đông Nam Bộ.

